

# PHILIPS

## AVENT

เครื่องปัมน้ำนมด้วยมือพร้อมขวด

นม

พกพาได้ขณะเดินทาง

เครื่องปั๊มพร้อมขวดกันกระแทกที่นุ่ม

นวล

พร้อมขวดนมและจุกนม

พกพาง่ายและมีแผ่นปิดฝาเกลียว



SCF330/20



## รู้สึกสบายยิ่งขึ้น ให้น้ำนมเยอะขึ้น พกพาได้ขณะเดินทาง ที่ปัมน้ำนมด้วยมือมีที่ขวดกันกระแทก

นั่งได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องเอนตัวไปข้างหน้าเพราะที่ขวดกันกระแทกที่นุ่มนวลของเราจะกระตุ้นการหลั่งน้ำนมอย่างอ่อนโยน ที่ปัมน้ำนมด้วยมือของ Avent มีเพียงไม่กี่ชิ้นส่วน ประกอบ ใช้ และทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย น้ำหนักเบาและกะทัดรัด สะดวกต่อการพกพา

### สลักการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนมได้ง่าย

- พร้อมขวดนมและจุกนมรุ่น Natural ของเราสำหรับให้ลูกน้อย ได้ดูดนมอย่างเป็นธรรมชาติ

### ง่ายต่อการติดตั้ง เคลื่อนย้าย และทำความสะอาด

- มีจำนวนชิ้นส่วนไม่กี่ชิ้นและการออกแบบที่ใช้งานง่าย
- ดีไซน์กะทัดรัด น้ำหนักเบา

### พิสูจน์ทางการแพทย์แล้วว่าช่วยลดการเอนตัวไปข้างหน้า\*

- มีตำแหน่งการใช้งานเพื่อความผ่อนคลาย ด้วยการออกแบบที่พิเศษ

### ที่ขวดกันกระแทกที่นุ่มนวลพร้อมที่นวดรูปกลีบดอกไม้

- ที่ขวดกันกระแทกที่นุ่มนวลเพื่อกระตุ้นการไหลของน้ำนม

# ไฮไลต์

## ตำแหน่งการใช้งานเพื่อความผ่อนคลาย



ที่ปัมน้ำนมที่ออกแบบไม่เหมือนใครทำให้น้ำนมของคุณไหลจากอกลงขวดโดยตรง แม้เวลาที่คุณนั่งตัวตรง ซึ่งหมายถึงคุณสามารถนั่งได้สบายขึ้นเวลาปัมน้ำนม ไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อให้น้ำนมไหลลงขวดอีกต่อไป นั่งในท่าสบายๆ และผ่อนคลายขณะปัมน้ำนม จะทำให้น้ำนมไหลออกมาได้ง่ายขึ้น

## ที่นวดกันกระแทกที่นุ่มนวล



ที่นวดกันกระแทกของเราที่มีผิวสัมผัสแบบกำมะหยี่ที่มีความนุ่มนวลซึ่งให้ความรู้สึกอุ่นสบายกับผิวหนัง ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของน้ำนม ที่นวดรูปกลีบดอกไม้เนื้ออ่อนแบบมาเพื่อจำลองการดูดนมของเด็กทารกเพื่อช่วยกระตุ้นการหลั่งของน้ำนมอย่างอ่อนโยน

## พกพาง่ายดาย



ที่ปัมน้ำนมที่ขนาดเล็กลงและน้ำหนักเบา ซึ่งหมายความว่าสามารถจับเก็บและพกพาได้อย่างง่ายดาย ทำให้การปัมน้ำนมในระหว่างเดินทางเป็นเรื่องที่เรียบง่ายยิ่งขึ้น

## ง่ายต่อการติดตั้ง เคลื่อนย้าย และทำความสะอาด



มีจำนวนชิ้นส่วนไม่กี่ชิ้นและการออกแบบที่ใช้งานง่าย ปัมน้ำนมให้ลูกน้อยของคุณได้อย่างง่ายดาย ทุกเวลา

## มาพร้อมขวด Natural ของเรา



จุกนมที่มีรูปทรงเหมือนทรวงอกที่กว้างทำให้ลูกน้อยของคุณเสมือนดูดจากทรวงอกจริงๆ และทำให้ง่ายสำหรับลูกน้อยในการสลับการดูดนมจากเต้านมแม่ และขวดนม

# รายละเอียดเฉพาะ

## ขั้นตอนการพัฒนา

ช่วง: 0 - 6 เดือน

## การออกแบบ

ดีไซน์ที่ปัมน้ำนม: รูปทรงเล็กกะทัดรัด

ขวดนม: ปลอดภัย BPA\* โพลีโพรพิลีน

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

การออกแบบขวดนม: รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์, คอขวดกว้าง

จุกนม: ปลอดภัย BPA\*, ซิลิโคน

Sealing disc for milk storage:

1 pcs

ที่ปัมน้ำนม: ปลอดภัย BPA\* (เฉพาะส่วนที่สัมผัสกับอาหาร)

## อุปกรณ์ต่างๆ

รูปทรงพร้อมด้ามจับของที่ปัมน้ำนม: 1 pcs

ขวดนม 4 ออนซ์ รุ่น Natural: 1 pcs

พกพาง่าย: 1 pcs

แพ็คเกจตัวอย่างแผ่นปัมน้ำนม: 1 แพ็ค (2 ชิ้น)

## ใช้งานง่าย

การใช้ที่ปัมน้ำนม: ทำความสะอาดง่าย, ใช้งานได้กับ

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ, ประกอบง่าย

## ฟังก์ชัน

ไม่ต้องโน้มตัวไปข้างหน้า: นั่งในท่าสบายๆ

ที่นวดกันกระแทกที่นุ่มนวล: กระตุ้นการหลั่งอย่างอ่อนโยน

## อุปกรณ์ต่างๆ

ที่นวดกันกระแทกแบบมาตรฐาน: 1 ชิ้น (19.5 มม., ที่นวดกันกระแทกขนาดใหญ่ขึ้นมีจำหน่ายแยกต่างหาก)



\* ความสบายที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์แล้ว: การทดสอบกับคุณแม่ 110 ท่านพบว่ามีความชื่นชอบ Philips Avent มากกว่าของคู่แข่งที่เห็นได้อย่างเห็นได้ชัด

\* สบายมากกว่า: 73% ของคุณแม่ที่เห็นมลูกจากสหราชอาณาจักร 73 ท่านยอมรับว่าที่ปัมน้ำนมชนิดนี้ให้ความสบายมากกว่าปั๊มที่พวกเขาใช้อยู่ (แบรนด์หลักในตลาด)

\* การวิจัยอิสระแสดงให้เห็นว่าอาจมีการเชื่อมโยงระหว่างระดับความเครียดกับการผลิตน้ำนม โปรดดูที่: [www.philips.com/avent](http://www.philips.com/avent)

\* ที่ปัมน้ำนมปลอดภัย BPA: มีความเกี่ยวข้องกับส่วนของขวด และชิ้นส่วนอื่นๆ ที่มีการสัมผัสกับน้ำนมเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนด EU 10/2011